



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ลักษณะการสอบ	วันเวลา	ห้องสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนวิชา ภาษาไทย)	๑. นายภูมินทร์ สิทธิสงคราม ๒. นายเรวัตร์ พิสมมัย ๓. นางสาววรรณพร ขาวผ่อง ๔. นางสาวสร้อยนภา พลสุภรณ์ ๕. นางสาวชไมพร ต่าดู ๖. นางสาวจุฑามาศ ผู้ครองทอง ๗. นางสาวรัชณี หทัยทิพย์ ๘. นางสาวปรีชญ่า บงกชลาวัฒน์	สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์	วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น.	ห้องสอบ ๑
(ครูพิเศษสอนวิชา คณิตศาสตร์)	๑. นางสาวโนทัย สกุลไพร ๒. นายสุรศักดิ์ วงศ์คล้ายพระจันทร์			

\* หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เตรียมแผนการสอน ๑ เรื่อง จำนวน ๓ ชุด (เพื่อให้คณะกรรมการใช้เวลาในการสอบสอนประมาณ ๒๐ นาที ในรายวิชาของหลักสูตร สอศ. ระดับชั้น ปวช.,ปวส. ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่รับสมัคร พร้อมนำสื่อการสอนหรือนวัตกรรม (ถ้ามี) นำมาใช้ในการสอบสอนโดยเน้นการสอนออนไลน์ และให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ หน้าห้องสอบ ๑

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงรองเท้าหุ้มส้นประพาดิตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้

ค) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และทางเว็บไซต์ [www.msar.ac.th](http://www.msar.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศรียนต์ สาริกานนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง